



Be a gift to the world



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 44 ฉบับที่ 23 วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

เดือนแห่งการป้องกันและรักษาโรค

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

วาระที่ 1 นายกอดุลย์ วราเอกศิริ

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเปิดการประชุม



วาระที่ 2 รท.สมชัย โสภาศรีพันธ์

ปฏิคมแนะนำแขกที่มายังสโมสร



☺ เรียนนายกสโมสรโรตารี อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แจกผู้มีเกียรติจากสถาบันขงจื้อสุพรรณบุรี คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมประจำสัปดาห์พุธที่ 23 ธันวาคม 2558 และเป็นวันครบคร้ว มิตรภาพวันคล้ายวันเกิดพร้อมต้อนรับวันปีใหม่ 2559 โดยการนำของนายกอดุลย์ วราเอกศิริ ภายใต้อรรถพจน์ว่า “ เป็นของขวัญแก่ชาวโลก ” “ Be a gift to the world ” ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมการประชุมและงานในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ที่นำอาหารมาร่วมงาน

@ รท.วิรัตน์ แอนน์อาภรณ์ ต้นเจริญ พักทอง แกงบวด 1 หม้อใหญ่ ,อน.ศรีพล แอนน์สุดา ลิ้มทอง เค้กนมสด 1 ตะกร้าใหญ่ นย.อดุลย์ แอนน์ผาสุข วราเอกศิริ ปลาช่อนเผา 7 ตัวใหญ่ ,อผก.ไพโรจน์ แอนน์สุธีรา จิระเสวีจินดา ส้มเขียวหวาน 1 ถูงใหญ่ ,อน.กวางสุข แอนน์เลลา อนุกุลวัฒนา ส้มจิน 1 ถูงใหญ่ ,อน.บัณฑิต แอนน์สมฤทัย เฮงวัฒนา ส้ม 1 ตะกร้าใหญ่ ,อน.ชอดชาย แอนน์มุกดา สุจิตต์ ลำไย 1 ตะกร้าใหญ่ , อน.ประดิษฐ์ แอนน์สลิลทิพย์ จิตรนพคุณ ปลาทองโก๋+นมข้น 1 ถาดใหญ่

วาระที่ 3 ชาวจากนายกอดุลย์ วราเอกศิริ



@ เรียนอดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แจกผู้มีเกียรติ ผมขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน และโรตารีแอนน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและแจกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ผมมีความปราบปลื้มใจที่ทุกท่านได้มาให้กำลังใจและมาร่วมงานวันครบคร้ว มิตรภาพวันคล้ายวันเกิด ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผมและมวลมิตรโรแทเรียนขอปรบมือให้กับท่าน อน.ประดิษฐ์ จิตรนพคุณ ซึ่งท่านได้จัดบรรยากาศ เตรียมเวที ฯลฯ ในวันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ @ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีจัดประชุมประจำสัปดาห์ และวันครบคร้วในเดือนมกราคม 2559 จัดในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ผมเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ ทุกท่านมาร่วมการประชุมและวันครบคร้ว มิตรภาพวันคล้ายวันเกิดในวันดังกล่าวพร้อมร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ท่านธีระนันท์ วงศ์หล่อ ท่านจะมายังสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ โดยเรามีกิจกรรมให้ท่านไปร่วมการรับมอบรถดับเพลิงที่ อบต.ทับตีเหล็ก พร้อมกับการเยี่ยมชมกิจกรรมที่โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา การเลี้ยงปลาชนิด ปลุกผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีก 20 ทุน และในตอนเย็นของวันที่ 13 มกราคม 2559 ท่านผู้ว่าการภาค 3330 จะมาพบกับมวลมิตรโรแทเรียนพร้อมโรตารีแอนน์ ผมขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนพร้อมโรตารีแอนน์ ร่วมต้อนรับครับเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี @ วันนี้ผมได้รับเกียรติจาก ท่าน อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ เป็นประธานวันครบคร้ว ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญท่าน อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิก และแสดงความรู้สึกในงานวันนี้ด้วยที่จะมีงานวันเกิดและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอขอบคุณครับ

อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ ประธานวันครบคร้ว กล่าว



@ เรียนนายกสโมสร อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ แจกผู้มีเกียรติ สำหรับในคืนนี้ภายใต้การนำของอดีตผู้ว่าการภาคทั้งสองท่านและนายก ก็ได้มีมติว่าจัดวันครบคร้วในวันนี้ และก็จะจัดวันปีใหม่ร่วมกัน ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งแจกผู้มีเกียรติในวันนี้เป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมาช้านานเปรียบเสมือน

มิตรภาพอันดีงาม คู่มิตรของโรตารีสุพรรณบุรี ขออวยพรให้สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมทั้งแอนน์ให้ท่านมีความสุข ความเจริญและคิดสิ่งหนึ่งประการใดให้สมความมุ่งมั่นปราดนา มีเงิน มีทองใช้ไม่เจ็บ ทุก ๆ ท่าน ขอขอบคุณเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ร่วมกิจกรรมวันเกิด ขอขอบคุณครับ

ผศ.ไกรวุฒิ สิตถากาญจน์ กล่าวอวยพรวันเกิด



@เรียนนายกสโมสร อดีตผู้ว่าการภาค อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมในนามตัวแทนของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ขออวยพรให้มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ประสบแต่ความสุข สมหวัง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุข ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง กิจการรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป ขอขอบคุณครับ

อผ.นพ.พรชัย บุญแสง ตัวแทนกล่าวขอบคุณ



@เรียนนายกสโมสร อดีตผู้ว่าการภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ไกรวุฒิ สิตถากาญจน์ ท่านได้อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับมวลมิตรโรแทเรียน พร้อมโรตารีแอนน์ทุกท่าน พรของโรตารีเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เรามีความเจริญรุ่งเรืองทุกวันนี้ก็อาศัยพรของโรตารีส่วนหนึ่งเพราะว่าพรนี้ผลและปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เมื่อเราอยู่ในองค์กรโรตารีเราก็มีการพัฒนาตัวเรามีความรู้ ความสามารถเช่นเดียวกับเพื่อน ๆ ขณะเดียวกันเราก็พัฒนาตัวเราให้ช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเราทำสองสิ่งนี้ประกอบกันแล้ว ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ผมก็คิดว่าเพื่อน ๆ อีกสองท่านก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันครับ ต้องขอขอบคุณท่านที่ให้พรพรอันประเสริฐนี้ และขอให้พรนี้ส่งผลให้กับท่านเป็นร้อยเท่าพันทวี สวัสดิ์ปีใหม่ ขอขอบคุณครับ

รายนามผู้บริจาคมิตรภาพวันคล้ายวันเกิด

@ อผ.นพ.พรชัย แอนน์วารกรณ์ บุญแสง บริจาค 1,000 บาท ,รท.ร.นพ.พิพัฒน์ แอนน์ พญ.จันทร์เพ็ญ วัชรพงษ์ไพบุลย์ บริจาค 1,000 บาท รท.วัลลภ แสงอำนาจเดช บริจาค 1,000 บาท

อผ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา กล่าวอวยพรปีใหม่



@ เรียนนายกสโมสร อดีตผู้ว่าการภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค อดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ ผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมางานวันครอบครัวและฉลองปีใหม่ ในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และที่ตรงกับวันมหามงคลตรงกับวันคล้ายวันเกิดบุคคลสำคัญ กำลังหลักของสโมสรจำนวนหลายท่านด้วยกัน ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์ที่เราชาวสุพรรณบุรีนับถือ ได้แก่เจ้าพ่อหลักเมือง หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ และดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดประทานพร ให้มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน โรตารีแอนน์ทั้งสมาชิกในครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงและอนามย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งสิ่งอันพึงปรารถนาอันทุกประการ เพื่อช่วยกันเสริมสร้างสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีให้เจริญก้าวหน้าชั่วกาลนาน

ศาสตราจารย์ ดร.หุ่ เสี่ยว ชิน ผอ.สถาบันขงจื้อ กล่าว



@ สถาบันขงจื้อขอบคุณสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมวันครอบครัว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เรารู้สึกอบอุ่นที่สุดขอขอบคุณสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ที่ให้เรามีโอกาสได้รับประทานอาหารที่อร่อยและเชื่อว่าหลังจากนี้สถาบันขงจื้อกับสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับปีใหม่ สมปรารถนาทุกประการ ขอขอบคุณครับ

อาจารย์ลอร่า โมนิโซ่ จาก รร.อนุบาลสุพรรณบุรี กล่าว



@ขอขอบคุณสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ที่ให้เกียรติเชิญเรามาร่วมงานวันนี้เหมือนญาติพี่น้องเพราะว่าในช่วงเวลานี้ที่ประเทศของดิฉัน เป็นเทศกาลคริสมาสต์ที่จะอยู่กับครอบครัว ซึ่งดิฉันไม่ได้อยู่กับครอบครัว

แต่ครั้งนี้ไม่ได้รู้สึกหัวเหวเพราะว่าท่านคือครอบครัวของดิฉันและขออวยพรให้กับทุกท่านจะมีความสุขในวันปีใหม่ค่ะ

ประมวลภาพกิจกรรม



วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 วันครอบครัว และวันคล้ายวันเกิดมวลมิตรโรแทเรียนพร้อมโรตารีแอนน์ พร้อมต้อนรับผู้ว่าการภาคที่มาเยี่ยมสโมสร ฯ

วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป
วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 เลขฯ แจ้งข่าว
- วาระที่ 4 สนเทศโรตารี
- วาระที่ 5 สนเทศอาชีพ
- วาระที่ 6 นายกกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม